

จดหมายข่าว (iNT News)

จากการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ครั้งที่ 9/2563 วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563

iNT
POWER OF MAHIDOL INNOVATION

NEWS

(1) RA รายงานผลการดำเนินงานด้านบริการวิจัยและวิชาการ ไตรมาสที่ 2 โดยมีโครงการที่ดำเนินการ เรียบร้อยแล้วทั้งสิ้น 60 โครงการ

งาน RA รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริการวิจัยและวิชาการ ไตรมาสที่ 2 โดยขณะนี้ มีโครงการที่รับมาดำเนินการจำนวน 142 โครงการ และมีโครงการภายใต้การบริหารจัดการของคณะจำนวน 1 โครงการและอื่นๆอีก 20 โครงการ โดยมีโครงการที่ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนโครงการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 60 โครงการ

(2) เตรียมจัดทำระบบงานภายในสถาบันฯ เพื่อใช้ในการติดตามการส่งต่องาน ตรวจสอบสถานะในขั้นตอนการดำเนินงานและประเมินประสิทธิภาพของงาน

ผู้อำนวยการแจ้งต่อที่ประชุม มอบหมายให้แต่ละงานจัดทำระบบงาน (Flow) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยติดตามการส่งต่องานและทราบถึงสถานะในขั้นตอนการดำเนินงานผ่านระบบบันทึก (Check Point) โดยมีหน่วย IT เป็นผู้จัดทำระบบและวางรูปแบบ ทีมบริหารดำเนินการวางโครงสร้าง และมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำเป็นคู่มือปฏิบัติงาน พร้อมนำไปปรับใช้กับการทำ PA ของบุคลากรและประเมินประสิทธิภาพของงานต่อไป โดยมีการกำหนด Timeline ไว้ดังนี้ เดือน พ.ค. จัดเตรียม Flow งาน พร้อมคู่มือปฏิบัติงาน, เดือน มิ.ย. ชี้แจงและจัดทำ PA กับบุคลากรพร้อมรับฟังความคิดเห็น, เดือน ก.ค. เริ่มปฏิบัติงานตามระบบ

(3) เตรียมแผนการ เปิดดำเนินการตึกใบไม้

ที่ประชุมหารือวางแผนการเปิดดำเนินการตึกใบไม้ พร้อมดำเนินการตรวจรับในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ โดยเบื้องต้นจะใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของทีม RA เชิงรุก ภายใต้ศูนย์ UIC เป็นหลัก พร้อมทั้งบุคลากรจากงาน TC และ EE ไปปฏิบัติงานร่วมด้วยบางส่วน โดยทั้งนี้ ให้งาน RA เป็นผู้จัดทำแผนการดำเนินงาน อาทิเช่น การ Training วิธีการทำงาน การติดต่อประสานงานให้กับบุคลากรที่จะไปประจำที่ ศูนย์ดังกล่าว ควบคู่ไปกับการจัดทำ Flow การปฏิบัติงานเชิงรุกต่อไป

(4) เตรียมแผนการเปิดใช้งาน MaSHARES @MB

พื้นที่ MaSHARES @MB เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนนี้ โดยเบื้องต้นได้มีการวางแผนการจัดงาน Event เพื่อเปิดตัวพื้นที่ดังกล่าวอย่างเป็นทางการ และมอบหมายให้งาน EE เป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนการจัดงาน การดูแลพื้นที่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ โดยเน้นให้เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและพัฒนา Entrepreneur

(5) TC แจ้งปรับแผนการดำเนินโครงการปี 2563 เน้นแผนงานการพัฒนากระบวนการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลัก

เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มหาวิทยาลัยจึงได้ให้มีการทบทวนแผนการดำเนินงานที่เหลือในปี 2563 อีกครั้ง โดยงาน TC ได้แจ้งการปรับแผนการดำเนินงานในโครงการจัดทำระบบส่งเสริมใช้ประโยชน์เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากเดิมที่มีแผนการจัดกิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา ปรับเปลี่ยนมาเป็นแผนงานที่เน้นเรื่องการพัฒนากระบวนการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยยังคงวงเงินงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยวงเงินเดิม

(6) คืบหน้าการเตรียมแถลงข่าว ‘มหิดลสู้ภัยโควิด’

ตามที่สถาบันฯ ได้มีแผนเตรียมการแถลงข่าว ‘มหิดลสู้ภัยโควิด’ ขณะนี้อยู่ระหว่างปรึกษารื้อกับทางบริษัทแกรมมี โดยมีแผนดำเนินการเพิ่มเติมในเรื่องของการสร้างเพจเฉพาะสำหรับเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่คนทั่วไปในการติดตามและศึกษาต่อไป

(7) สรุปผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย(สถาบันฯ) ครั้งที่ 2/2563

หน่วย HR รายงานผลการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคลากรใหม่ โดยมีผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และเตรียมเข้าปฏิบัติงาน ณ สถาบันฯ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้ RA จำนวน 2 อัตรา และ EE จำนวน 1 อัตรา